

Làm mới công tác tuyên truyền trong tuyển quân

“Trong quy trình các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm, công tác tuyên truyền phải đi trước một bước. Phải tuyên truyền thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức phong phú để nâng cao ý thức cho toàn dân, nhất là thế hệ trẻ về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với Tổ quốc” - Thượng tá Nguyễn Văn Hương, Trưởng ban Quản lý Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh.



Thăm hỏi, động viên tân binh có hoàn cảnh khó khăn trước ngày lên đường nhập ngũ.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Huyện Tiên Hải là hai địa phương thời gian qua đã tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án hình sự về trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Thượng tá Vũ Văn Định, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tiên Hải chia sẻ: Tham dự phiên tòa giả định có đông đảo học sinh nam các trường THPT trên địa bàn huyện. Hình thức tuyên truyền này cùng với tuyên truyền, phổ biến trực tiếp Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tại các trường THPT đã có tác động tích cực trong việc nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là nam công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS. Qua đó, giúp các em ý thức được trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.



Thanh niên tuổi 17 được hướng dẫn đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Bước vào mùa tuyển quân hàng năm, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đều đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là hệ thống đài TTTT huyện, thành phố và hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn. Ông Đỗ Quang Thụy, Trưởng đài Truyền thanh xã Thái Thượng (Thái Thụy) cho biết: Ngay từ đầu tháng 9, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền về việc thực hiện NVQS để báo cáo UBND xã; đồng thời, tổ chức phát liên tục các ngày trong tuần về danh sách nam công dân đủ điều kiện sơ tuyển, khám tuyển và thực hiện NVQS. Cùng với đó là tuyên truyền điểm mới trong các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến

công tác tuyển quân, lồng ghép với bài tuyên truyền do Ban CHQS huyện cung cấp... Một hình thức tuyên truyền, phổ biến trong những năm gần đây ở các địa phương trong tỉnh là phát tờ rơi về một số nội dung cơ bản trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Trong đó, chú trọng tuyên truyền sâu rộng tới người dân về Luật Nghĩa vụ quân sự và các thông tư, văn bản hướng dẫn công tác tuyển quân. Một số địa phương đã soạn thảo, in ấn, phát hành tờ rơi hay in các điểm mới trong công tác tuyển quân ngay tại mặt sau của lệnh gọi sơ tuyển, khám tuyển để phát đến từng nam công dân. Thượng tá Nguyễn Văn Hương, Trưởng ban Quản lý Bộ CHQS tỉnh cho biết: Nội dung tuyên truyền đã nêu bật được những điểm cơ bản trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ như quy

định độ tuổi và tiêu chuẩn gọi nhập ngũ; thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ; tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ; quyền lợi, chính sách của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân; những yêu cầu đối với công dân khi đi sơ tuyển, khám sức khỏe NVQS; quy định xử lý đối với các hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện NVQS... Ngoài ra, ban CHQS các huyện, thành phố đã in đĩa DVD tuyên truyền về NVQS để phát trực tiếp tại các điểm sơ tuyển, khám tuyển.

Tuyên truyền kết hợp vận động

Cùng với tuyên truyền, các địa phương, đơn vị cũng làm tốt công tác vận động, kêu gọi nam công dân đi làm ăn xa trở về địa phương thực hiện NVQS; đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, thực hiện

chính sách hậu phương quân đội, kịp thời động viên thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ. Thượng tá Đặng Văn Dũng, Chính trị viên Ban CHQS huyện Đông Hưng cho biết: Công tác tuyển quân những năm gần đây rất khó khăn trong khi đó yêu cầu về chỉ tiêu, chất lượng, đối tượng nhập ngũ ngày càng cao. Cùng với tuyên truyền sâu rộng, Ban CHQS huyện đã tham mưu Hội đồng NVQS huyện chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác vận động gia đình, thanh niên chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, làm tốt công tác thăm hỏi, động viên. Ngoài quà của tỉnh, huyện theo quy định, các xã, thị trấn đều có quà động viên tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ với giá trị từ 300.000 - 1.000.000 đồng/tân binh. Năm 2018, huyện đã hỗ trợ kinh phí xây nhà mới cho gia đình một tân binh nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hồng Việt, kịp thời động viên em yên tâm lên đường làm nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Xuân Tươi, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thụy Phong (Thái Thụy) chia sẻ: 10 năm gần đây, xã Thụy Phong luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao quân. Mỗi năm địa phương giao từ 10 - 14 tân binh. Bước vào mùa tuyển quân, các thành viên Hội đồng NVQS xã, đảng viên và hội viên các đoàn thể tổ chức các đoàn đến gia đình thanh niên trong diện gọi nhập ngũ để động viên các em tham gia sơ tuyển, khám tuyển NVQS; đồng thời, làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn để tạo điều kiện cho thanh niên thực hiện NVQS. Để động viên, khuyến khích thanh niên lên đường nhập ngũ, UBND xã và các ban, ngành, đoàn thể của xã đều có quà động viên tân binh, nhất là khuyến khích những thanh niên có đơn tình nguyện, thanh niên tốt nghiệp cao đẳng, đại học... Những năm qua, ở Thụy Phong có nhiều thanh niên đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học và cả thanh niên có vợ con vẫn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Không chỉ tuyên truyền, vận động tại địa phương, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh còn tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà động viên tân binh tại một số đơn vị quân đội sau khi hoàn thành công tác giao quân. Đại tá Khiếu Quang Bình, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Thông qua các hoạt động này nhằm tăng cường mối quan hệ giữa địa phương với đơn vị nhận quân, kịp thời động viên tân binh yên tâm tu dưỡng, phấn đấu học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ. Ngoài ra, trong các đoàn có thành phần thân nhân, gia đình tân binh sẽ làm điều kiện tốt để hiểu hơn về môi trường quân đội mà con em mình đang rèn luyện, từ đó sẽ tuyên truyền, vận động các gia đình, thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS nâng cao ý thức, hàng hái lên đường nhập ngũ.

TẮT ĐẶT

Khơi sức sáng tạo

Những năm qua, cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật (KHKT) do Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình tổ chức đã trở thành sân chơi bổ ích cho các em học sinh.

Trường phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Thị Thu Phương chia sẻ: Năm học 2019 - 2020 là năm thứ sáu cuộc thi KHKT cho học sinh THCS được tổ chức trên quy mô cấp thành phố với sự tham gia của 100% trường THCS trên địa bàn. Trong đó, nhiều trường đã mang đến cuộc thi từ 2 - 3 dự án. Các dự án thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều thể hiện được tư duy nghiên cứu khoa học vững vàng của học sinh. Không chỉ có niềm đam mê, các em đã biết vận dụng kiến thức liên môn trong trường để giải quyết những vấn đề thực tiễn, biết vận dụng những lý thuyết khô khan thành những mô hình, sản phẩm thực tế sinh động, khơi gợi những ý tưởng khoa học to lớn hơn, tốt đẹp hơn cho tương lai. Điều gây ấn tượng ở cuộc thi năm nay là các em hoàn toàn chủ động thuyết trình đề tài. Một số trường, học sinh thuyết trình cả bằng tiếng Anh. Khi gặp các câu hỏi khó, các em vẫn bình tĩnh để giải thích và sẵn sàng tiếp thu để cải tiến đề tài của mình tốt hơn. Các dự án tham gia dự thi đa dạng, phong phú về nhiều lĩnh vực như tự động hóa, sinh hóa, khoa học vật liệu, năng lượng, vật lý, lịch sử, đạo đức xã hội, bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ 4.0... Trong đó có nhiều đề tài thiết thực, thể hiện tinh thần sự như đề tài nâng cao nhận thức của học sinh THCS về tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua việc tìm hiểu những lần Bác Hồ về thăm Thái Bình. Chia sẻ về lý do cũng như cách khai thác, nghiên cứu, xây dựng dự án, em Trần Yến Nhi, học sinh lớp 8A5 Trường THCS Kỳ Bá cho biết: Chúng em chọn đề tài này bởi Bác là tấm gương sáng ngời về đạo

đức, phong cách, lối sống giản dị để các thế hệ học tập, noi theo, nhất là đối với học sinh. Qua đó, giúp các bạn học sinh hiểu sâu sắc hơn về thời gian, hoàn cảnh, những lời căn dặn của Bác mỗi lần Người về thăm Thái Bình và rút ra những bài học về đạo đức, phong cách, điều chỉnh nhận thức, hành vi của bản thân trong cuộc sống và học tập.

Nhiều sản phẩm dự thi đã thể hiện sự kỳ công, chứa đựng niềm say mê, sức sáng tạo của các em học sinh trong việc vận dụng kiến thức đã học trên lớp vào thực tiễn cuộc sống - nhất là những vấn đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày như an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường. Với mô hình điều khiển - thông gió và chiếu sáng thông minh sử dụng năng lượng xanh, em Bùi Yến Nhi và em Phạm Công Hiếu, học sinh lớp 9A Trường THCS Minh Thành đã mang đến cuộc thi sáng tạo KHKT dành cho học sinh THCS thành phố năm nay một sản phẩm tiết kiệm năng lượng đáng chú ý. Sản phẩm thể hiện sự vận dụng sáng tạo các kiến thức đã học cũng như hiểu biết về môn Vật lý của các em. Bùi Yến Nhi chia sẻ: Năng lượng tái tạo đang là một đề tài lớn mà các nhà khoa học trên thế giới vô cùng quan tâm và nghiên cứu ứng dụng vào thực tế. Vậy nên chúng em đã nghĩ tại sao không ứng dụng năng lượng tự nhiên vào lĩnh vực điều khiển - thông gió và chiếu sáng cho các gia đình trong khi nhiệt độ trái đất ngày càng nóng lên... Bằng kiến thức đã học và hướng dẫn của cô giáo, chúng em đã bắt tay vào nghiên cứu để tài "Mô hình điều khiển - thông gió và chiếu sáng thông minh sử dụng năng lượng xanh" nhằm

góp phần nhỏ bé vào việc hạn chế sử dụng các nguồn năng lượng hóa thạch, giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và đem lại hiệu quả kinh tế. Để có những dự án sáng tạo KHKT thành công tham dự cuộc thi sáng tạo KHKT các cấp, cùng với sự cố gắng, nỗ lực vận dụng kiến thức đã học của các em học sinh còn có sự hướng dẫn, hỗ trợ tích cực từ giáo viên bộ môn. Từ những ý tưởng của học sinh, các giáo viên bộ môn sẽ định hướng cho các em cách thức thực hiện và hỗ trợ các em trong quá trình thực hiện đối với những dự án đòi hỏi quá trình, thời gian nghiên cứu. Cô giáo Hà Thị Minh Ngọc, Trường THCS Tiên Phong, giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện dự án tái chế rác thải nhựa trong hoạt động trang trí không gian trường lớp cho biết: Trong quá trình thực hiện dự án, tôi đã hướng dẫn học sinh chuẩn bị vật liệu và các dụng cụ cần thiết, với từng công đoạn các em đã thể hiện được sự sáng tạo, tỉ mỉ, khéo léo trên các sản phẩm mô hình trang trí lớp học từ rác thải nhựa như thư viện xanh, bốn cây em chăm, không gian xanh lớp học, dùng nút chai làm thành tám bản đồ Việt Nam, thùng đựng rác bằng vỏ chai nhựa, chậu để trồng cây bằng lốp xe...

Thông qua cuộc thi, các em học sinh có cơ hội thể hiện khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tế, thỏa mãn niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Đây cũng chính là môi trường để tìm ra những nhà sáng tạo trong tương lai với nhiều sáng kiến mới có tính thực tiễn cao, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

MINH NGUYỄN



Dự án tái chế rác thải nhựa trong hoạt động trang trí không gian trường lớp.



Bảo đảm quyền lợi cho học sinh, sinh viên tham gia BHYT

Tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), học sinh, sinh viên (HSSV) luôn được bảo đảm đầy đủ các quyền lợi như chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại nhà trường và khám chữa bệnh (KCB) tại các cơ sở y tế. Trong đó, nhiều HSSV không may mắc bệnh trọng hoặc tai nạn thương tích đã được chi trả kinh phí điều trị với mức chi phí cao.

Nằm trong hệ thống chính sách chăm sóc sức khỏe nhân dân, BHYT HSSV có đầy đủ các quy định về quyền lợi và trách nhiệm như các đối tượng khác. Tuy nhiên, riêng đối tượng là HSSV tham gia BHYT còn được hưởng thêm quyền lợi chăm sóc sức khỏe ban đầu thông qua hệ thống y tế học đường - đây cũng là quyền lợi mà các nhóm đối tượng khác không có. Do đặc thù lứa tuổi HSSV phần lớn thời gian là học tập, vui chơi tại trường, hiểu động, thích chạy nhảy đùa nghịch, thiếu kinh nghiệm trong

phòng tránh tai nạn, vì vậy, với quyền lợi chăm sóc sức khỏe tại y tế học đường, các em được kịp thời sơ cứu tại phòng y tế trường học khi không may xảy ra tai nạn thương tích. Ngoài ra, các em còn được hưởng quyền lợi qua các chương trình kiểm tra sức khỏe định kỳ đầu năm học; các chương trình tầm soát chuyên đề về các bệnh học đường như tầm soát các bệnh về mắt, răng, miệng; được truyền thông hướng dẫn chăm sóc sức khỏe đúng cách... Qua đó góp phần phát hiện sớm các bệnh lý, nâng cao hiệu quả điều trị và ngăn ngừa

những biến chứng của bệnh tật, giúp các em có đủ sức khỏe học tập và phát triển toàn diện cả trí lực và thể lực...

Về quyền lợi KCB tại các cơ sở y tế, theo quy định, HSSV đăng ký BHYT ban đầu tại các cơ sở y tế tuyến xã, tuyến huyện và tương đương, không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nội học tập, cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở y tế. Về phạm vi quyền lợi hưởng, mức hưởng BHYT theo chi phí BHYT đúng thủ tục quy định. Tùy từng đối tượng HSSV có mã thẻ BHYT khác nhau mà mức hưởng chi phí KCB

khác nhau, các mức từ 100%, 95% và 80% chi phí KCB. Đối với trường hợp cấp cứu, HSSV được KCB tại bất kỳ cơ sở KCB nào. Với trường hợp KCB không đúng tuyến, HSSV hưởng 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương; 60% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh đến ngày 31/12/2020, từ ngày 1/1/2021 trở đi sẽ được hưởng 100% chi phí điều trị nội trú, ngoại trú tại các bệnh viện tuyến huyện...

Bà Lê Thị Minh Huệ, Trưởng phòng Giám định, Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết: Những năm qua, ngành Bảo hiểm xã hội đã phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các cơ sở KCB tổ chức tốt công tác KCB phục vụ người bệnh BHYT nói chung và HSSV nói riêng. Đồng thời, phối hợp khắc phục các khó khăn, vướng mắc, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, tổ chức đón tiếp, phục vụ HSSV tham gia BHYT đến KCB chu đáo, tận tình, được đồng đạo nhân dân và phụ huynh HSSV tin tưởng. Với quyền lợi và mức hưởng chi phí KCB cao, năm học vừa qua, số lượng trường học và các em HSSV tham gia BHYT đạt cao. Nhiều em tham gia BHYT được hưởng lợi khi không may ốm đau, bệnh tật, tai nạn thương

tích, đặc biệt nhiều em được quỹ KCB BHYT chi trả chi phí lớn khi không may mắc bệnh trọng, phải điều trị nội trú dài ngày tại các cơ sở y tế. Cụ thể, năm học 2018 - 2019, toàn tỉnh có 570/570 trường học tham gia BHYT với 284.236 HSSV tham gia (đạt 99,93%). Số lượt HSSV KCB tuyến tỉnh đến ngày 31/12/2020, từ ngày 1/1/2021 trở đi sẽ được hưởng 100% chi phí điều trị nội trú, ngoại trú tại các bệnh viện tuyến huyện...

Bà Lê Thị Minh Huệ, Trưởng phòng Giám định, Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết: Những năm qua, ngành Bảo hiểm xã hội đã phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các cơ sở KCB tổ chức tốt công tác KCB phục vụ người bệnh BHYT nói chung và HSSV nói riêng. Đồng thời, phối hợp khắc phục các khó khăn, vướng mắc, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, tổ chức đón tiếp, phục vụ HSSV tham gia BHYT đến KCB chu đáo, tận tình, được đồng đạo nhân dân và phụ huynh HSSV tin tưởng. Với quyền lợi và mức hưởng chi phí KCB cao, năm học vừa qua, số lượng trường học và các em HSSV tham gia BHYT đạt cao. Nhiều em tham gia BHYT được hưởng lợi khi không may ốm đau, bệnh tật, tai nạn thương

học, chăm sóc sức khỏe ban đầu, triển khai các chương trình y tế; giúp nhiều gia đình HSSV thoát cảnh khó khăn về tài chính, giúp các em có điều kiện được điều trị khỏi bệnh và phát triển khỏe mạnh. Đồng thời, giáo dục cho các em lòng nhân ái, ý thức trách nhiệm với cộng đồng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường thông qua việc tham gia BHYT để chia sẻ rủi ro với người ốm đau, bệnh tật, góp phần đẩy nhanh tiến trình hướng tới BHYT toàn dân.

HÀ DƯƠNG



Học sinh khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế được quan tâm, chăm sóc chu đáo.